
 

  



 

  



 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

กยท. เร่งประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ เสนอโครงการรัฐบาลเพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางที่

ไม่มีเอกสารสิทธิ ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง 

      

 
วันนี้( 9 เม.ย. 60) ที่โรงแรม แกรนด์เฮอริเทจคอนเวนชั่น จังหวัดระนอง นายธงไชย วิจิตรเวชการ 

ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันการเกษตรกร
ชาวสวนยางระดับจังหวัดครั้งที่ 6 โดยมี ดร.ธีระชัย แสนเเก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบัน
เกษตรกรสวนยางระดับประเทศ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันการเกษตร
ชาวสวนยางระดับประเทศและตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดระนองที่เก่ียวข้อง ทั้ง 5 อ าเภอ เข้าร่วม
ประชุมพร้อมแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน 

ดร.ธีระชัย แสนเเก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวนยางระดับประเทศ กล่าว
ว่า ปัจจุบันได้มีเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งประเทศท่ีได้ท าการจดทะเบียนกับสถาบันกองทุนการยางแห่ง
ประเทศไทยแล้ว จ านวนกว่า 2 ล้านราย พ้ืนที่ท าการปลูกยางพาราจ านวนกว่า 8 ล้านไร่ ซึ่งทางรัฐบาลได้มี
การสนับสนุนเงินกู้ผ่านทางกองทุนการยางแห่งประเทศไทย และทางธนาคาร ธ.ก.ส. เสริมสนับสนุนและให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางในด้านการปรับปรุง
คุณภาพ ผลผลิต การแปรรูป การตลาด และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา  รวมทั้งเงินช่วยเหลือ
แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน กรณีสวนยาง ที่ประสบภัยน้ าท่วม เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 60  

ที่ผ่านมา และการประชุมครั้งนี้ได้มีการแถลงข่าวจากกรณีที่มีบางหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรบางกลุ่มที่ออกมา
ยื่นหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะกดดันรัฐบาล กรณีราคายางพาราตกต่ า หากไม่ท าตามท่ีข้อเรียกร้องก็จะ
ท าการเดินขบวนประท้วงเพื่อกดดันรัฐบาล ซึ่งทางหน่วยงานของคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวน
ยางในระดับประเทศนั้น มีแนวทางการประชุมเพื่อที่จะหาข้อเสนอแนะแนวทางให้กับทางรัฐบาล ในการแก้ไข
ปัญหายางพาราทั้งระบบ จึงอยากจะให้เครือข่ายกลุ่มองค์กรดังกล่าวนั้น  เข้ามาร่วมงานกับทางคณะกรรมการ
เครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวนยางระดับประเทศด้วย 

http://122.155.92.12/centerWeb/Uploads/Image/2560/04/09/PNOHT600409001004605.JPG


ซึ่งแนวทางในการท างานของ กยท. ไม่ได้มีแนวทางในการประท้วงเพื่อกดดันรัฐบาล แต่จะหาแนวทาง
ในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินท ากินของตน เพราะกลุ่มเกษตรกร
ดังกล่าวมีเป็นจ านวนมากที่ ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ตามนโยบายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของทางรัฐบาลเลยและในการประชุมครั้งนี้ทางคณะกรรมการก็จะหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาพร้อมน าเสนอผ่านขั้นตอนทางรัฐบาลต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

 

หวั่น กยท.ประมูลขายยางลอตสุดท้าย 1.04 แสนตันไม่หมด อาจเกิดข้อครหาหากเปลี่ยนแผนมาเจรจาต่อรอง
ราคากันแทน วงการยางชี้ต้องท าให้ชัดเจนทั้งการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและใช้องค์คณะใหญ่เข้าเจรจาขาย
รายโกดัง เผยบอร์ด กยท.เสนอเก็บเงินเซสอัตราคงท่ี กก.ละ 2 บาท หวังน าเงินมาให้สถาบันเกษตรกรกู้ไปแปร
รูปเพิ่มมูลค่าและรักษาเสถียรภาพราคายางให้ดียิ่งขึ้น  

 แหล่งข่าววงการยางพาราเปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงการประมูลยางพารารายโกดังของการยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) ครั้งที่ 5 ปริมาณที่เหลืออยู่รวม 1.04 แสนตัน จากท้ังหมด 3.1 แสนตัน ในวันที่ 31 
มีนาคมซึ่งจะประกาศผลการประมูลในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มสูงที่การประมูลยางรายโกดังที่ภาคใต้ซึ่งมีเอกชน
ขึ้นทะเบียนประมูลครั้งนี้ 15 ราย กยท.อาจประมูลขายได้ไม่หมด หลังจากครั้งที่ 4 ที่เปิดประมูลไปเมื่อวันที่ 
22 มีนาคม มีเอกชนประมูลไปเพียง 1.3 หมื่นตัน หากผู้บริหาร กยท.ใช้แผน 2 ด้วยวิธีการเจรจาต่อรองราคา
แทนการประมูลที่ชาวสวนยางไม่พอใจที่เปิดประมูลบ่อย อาจเกิดข้อครหาว่าสมยอมราคากับผู้ซื้อตามมาอีกได้ 
 
 ดังนั้นผู้บริหาร กยท.จะต้องให้บริษัทตรวจสอบคุณภาพสินค้าหรือเซอร์เวเยอร์ตรวจสอบยางแต่ละ
ประเภทให้ชัดเจนทั้งจ านวนและคุณภาพอีกครั้งรวมทั้งให้คณะกรรมการระบายยางต่อรองราคาโดยตรงแทนที่
จะตั้งเพียง2-3รายเจรจากับเอกชน เนื่องจากราคายางท่ีต่อรองกันจะไม่ชัดเจนเหมือนราคาขายเริ่มต้นที่ตั้งใน
การประมูลที่น ามาจากตลาดซื้อขายล่วงหน้าของสิงคโปร์แม้ว่าจะเป็นยางเก่าที่เก็บไว้ในโกดังนานก็ตาม 
 
  

 



 ทางด้าน ดร.ธีธัชสุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ปริมาณยางที่เก็บ
ไว้ในโกดัง กยท.ประมูลขายไปแล้วมูลค่า 14,437 ล้านบาท คาดว่าหากขายในส่วนที่เหลือจะได้เงินรวม
ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ใกล้เคียงกับวงเงินที่กู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่
ผ่านมา 5 ปี รัฐบาลต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายส าหรับค่าเช่าโกดังทั้งปีประมาณ 160 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวม
เกือบ 1,000 ล้านบาท ฉะนั้นนโยบายรัฐบาลที่มอบให้ กยท.เร่งบริหารจัดการยางในสต๊อกให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อให้ราคายางเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งในแต่ละครั้งที่จะมีการประกาศขายยางในสต๊อก 
กยท.จะค านึงถึงช่วงที่เหมาะสม เช่น ช่วงมกราคม 2560 ที่เป็นช่วงน้ าท่วมภาคใต้ ท าให้ปริมาณยางลดลง และ
ช่วงที่เหมาะสม อีกช่วงคือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ที่เป็นฤดูกาลสุดท้ายของการเก็บเก่ียวผลผลิต 
แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง โดยจากการพิจารณาข้อมูลประกอบ จะพบว่าหากจัดการปัญหายางค้างส
ต๊อก ที่มักใช้เป็นเหตุในการกดดันด้านราคาในตลาดเก็งก าไรได้เร็ว จะช่วยแก้ปัญหาและท าให้การซื้อขายยาง
ในอนาคตจะเป็นไปตามกลไกตลาดมากข้ึน ขณะเดียวกันประเทศจะไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บ
สินค้าซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลด้วย 
 
 ดร.ธีธัชกล่าวเพ่ิมเติมว่าในขณะที่แนวโน้มราคายางพาราเดือนมีนาคม-เมษายน2560มีผลจาก
ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจของจีนที่เป็นประเทศผู้ซื้อรายใหญ่ของโลกขยายตัวในอัตราคงท่ี และเป็นช่วงโลว์ซีซั่น
ของการน าเข้ายางของจีนซึ่งสอดรับกับเป็นช่วงปิดกรีดของไทย กอปรกับราคาน้ ามันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง
และอัตราแลกเปลี่ยนที่คาดว่าจะแข็งค่าขึ้น ดังนั้นราคายางในเดือนเมษายนนี้จะมีแนวโน้มปรับตัวเล็กน้อย 
อย่างไรก็ตาม ยังคงรักษาระดับราคายางไว้ที่ 60-70 บาท/กก. ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรที่ กก.ละ 63 บาท  
 
 "เมื่อเปรียบเทียบราคายางแผ่นดิบในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่ กยท.มีการ
ระบายยางในสต๊อกกับราคายางแผ่นดิบในช่วงเดือนเดียวกันในปี 2558-2559 จะเห็นได้ชัดเจนว่า ราคายางปี 
2560 มีราคาสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา เป็นการแสดงให้เห็นว่า แม้การระบายสต๊อกยางจะมีผลต่อ
ราคายางบ้าง แต่ก็ไม่ท าให้ราคายางตกต่ าไปกว่าอดีต และยังคงรักษาระดับไม่ต่ ากว่า 60-70 บาท/กก." 
 
"ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริหาร กยท.ได้ลงมติเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ให้เก็บเงินค่าธรรมเนียม
ส่งออกยางหรือเงินเซสในอัตราคงที่ กก.ละ 2 บาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาท่ีเก็บได้ประมาณ 8 ,000 ล้านบาท 
โดยจะมีการน าเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป การ
เก็บเงินเซส กก.ละ 2 บาทครั้งนี้ เนื่องจากภาครัฐได้มีการวางยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรโดยเฉพาะยางพารา พืช
เศรษฐกิจส าคัญ ต้องมุ่งเน้นให้สถาบันเกษตรกรน าเงินส่วนนี้ไปพัฒนาให้เกิดการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางมาก
ยิ่งขึ้นและรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้มากที่สุดที่ประมาณกก.ละ70-80บาท ซึ่งจะสร้างความเป็นธรรม
เรื่องราคายางให้แก่เกษตรกร ขณะเดียวกันผู้ส่งออกยางจะได้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงและมีความม่ันใจต่อการ
เสนอราคาซื้อขายล่วงหน้า" ดร.ธีธัชกล่าว 



 
 นอกจากนี้ กยท.ได้มีการเตรียมปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมส่งออก
ยางให้เกิดประสิทธิภาพ โดยร่วมกับกรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานดูแลการน าเข้าส่งออก เพราะท่ีผ่านมา
พบว่า การส่งออกยางพาราออกนอกประเทศยังมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการส่งออกยาง ปัญหาในการน า
ใบชั่งน้ าหนักที่มีน้ าหนักลดลงมาขอคืนเงินค่าธรรมเนียม มีการแจ้งชนิดยางที่ส่งออกไม่ตรงความเป็นจริง 
ดังนั้นสิ่งที่ กยท.ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินงานครั้งนี้ หลักส าคัญคือมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เพิ่มคุณภาพการให้บริการให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดเก็บ  
 
 "คงจะต้องมีการลงทุนสร้างด่านชั่งน้ าหนักที่ใกล้กับด่านศุลกากรขาออกและอุปกรณ์โรงเรือนกว่า 800 
ล้านบาท แต่ กยท.จะไม่ลงทุนเอง จะเอาต์ซอร์ซเปิดประมูลให้เอกชนมาเสนอตัวด าเนินงานแทน ใครให้
เงื่อนไขดีที่สุดก็ได้ไป ส่วนความคลาดเคลื่อนของค่าธรรมเนียมตกประมาณปีละ 200-300 ล้านบาท จะได้เข้าท่ี
เข้าทาง" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กยท.เซ็น MOU กับเอกชนส่งเสริมชาวสวนยางปลูกไม้โตเร็วสร้างรายได้เพิ่ม 

 นาย.ธีธัช  สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  เผยว่า กยท.สนับสนุนการท าสวน
ยางตามมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) มาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการยางพาราประชารัฐ 
โดยร่วมมือกับตัวแทนภาคเอกชนและเกษตรกรชาวสวนยาง ล่าสุด กยท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับบริษัทเอกชนอีก 3 ราย คือ บริษัท แอ๊ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด, บริษัท เค ดับเบิลยู เอ็ม 
เซอร์วิส จ ากัด และบริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด เพ่ือสร้างเกณฑ์การจัดสวนยางอย่างยั่งยืน
ตามมาตรฐานในระดับสากล หวังเพ่ิมมูลค่าไม้ยางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ด้วยการให้
ความรู้การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกร ตั้งแต่เริ่มปลูกยางจนถึงโค่นยาง ให้สามารถสร้างรายได้ที่ดี 
ช่วยเพิ่มโอกาสในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรด้วย 

 "นอกจากการขายไม้โตเร็วที่ปลูกแล้ว เมื่อโค่นยาง ไม้ยางก็สามารถขายได้ ยิ่งเกษตรกรบริหารจัดการ
สวนยางให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน FSC ไม่ใช่เพียงไม้ยางพาราเท่านั้นที่ได้การรับรองมาตรฐานนี้ แต่พืชแซมสวน
ยางทั้งหลาย รวมถึงไม้โตเร็วเหล่านี้ ก็ได้การรับรองมาตรฐานนี้เช่นเดียวกัน" นายธีธัช กล่าว  

 ด้านนายไผ่  บัวงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ๊ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด กล่าวว่า 
เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง หลังจากเกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่น
รั่วไหล ญี่ปุ่นเริ่มมีการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลมากขึ้น และมีอีกหลายโรงที่ก าลังจะก่อสร้างเสร็จภายในปี 2563 ยิ่ง
เป็นการชี้ให้เห็นถึงความต้องการ (Demand) ของตลาดได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นการเริ่มผลักดันและ
ส่งเสริมตั้งแต่ตอนนี้ เชื่อมั่นว่าการปลูกไม้ซึ่งสามารถน าไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจะเป็นธุรกิจที่ มีความยั่งยืน 
และหากเราสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกไม้ในกลุ่มดังกล่าว ก็จะเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพที่ยั่งยืนด้วย
เช่นกัน 

  ขณะที่ น.ส.แคทลียา ค าฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค ดับเบิลยู เอ็ม เซอร์วิส จ ากัด กล่าวว่า 
บริษัทฯ ท าธุรกิจด้าน wood pellete กว่า 6 ปี และมีโรงงานผลิตจ านวน 8 โรงงาน มีแผนจะขยายโรงงาน
เพ่ิมข้ึนในทั่วประเทศ ดังนั้นความต้องการปริมาณวัตถุดิบเพ่ิมสูงขึ้น ขณะที่ปัจจุบันการแข่งขันในการหา
วัตถุดิบป้อนโรงงานสูงมากขึ้น บริษัทฯ ต้องการหาแหล่งวัตถุดิบที่มีความม่ันคงท่ีสามารถรองรับการใช้ในระยะ
ยาวได้ บริษัทฯ ได้ติดต่อหาวัตถุดิบจากหลายหน่วยงาน และพบว่าที่ กยท. เป็นหน่วยงานที่จะสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการให้กับเราได้ เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางโดยส่วนใหญ่ได้ข้ึนทะเบียนกับ กยท. และมี
การจัดการสวนยางที่มีคุณภาพอยู่แล้วจึงท าให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา  



 ส่วนนายดุสิต น่วมนวล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด กล่าวว่า 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้านการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด wood pellets เพ่ือจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 
ซึ่งประเทศที่ทางบริษัทส่งออกจ าหน่ายได้แก่ เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศต้องได้รับ
มาตรฐาน FSC โดยไม้โตเร็วที่บริษัทสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูก คือไม้กระถินเทพา เนื่องจากเป็น
ไม้โตเร็ว มีระยะเวลาการปลูกสั้น สามารถตัดต้นขายได้ตั้งแต่อายุ 2-5 ปี และสามารถปลูกเสริมตามแนวสวน
ยางได้ โดยไม่ท าให้ดินแห้งเสีย เนื่องจากกระถินเทพาเป็นพืชตระกูลถั่วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราที่เป็น  
พืชหลักในสวน  

 โดยบริษัทฯ พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้โตเร็วแก่เกษตรกร รวมถึงการให้ข้อมูล ความรู้ในการปลูกไม้โต
เร็วร่วมสวนยาง การเซ็น MOU ร่วมกับ กยท.ในครั้งนี้  

 นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในระยะยาวแล้ว  เราสามารถวางแผนการผลิตเพื่อ
ส่งออกเชื้อเพลิงชีวมวลที่ผลิตจากไม้โตเร็ว และไม้ยางพาราจากไทยที่ได้การรับรองมาตรฐาน FSC โครงการนี้
จะเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการควบคู่กันได้  
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หวัข้อขา่ว  กยท. เร่งฟืน้ฟหูลงัน า้ลด พร้อมมอบเงินเยียวยา
ชาวสวนยาง 
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